

สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที ๑๗ มกราคม ๒๕๕๗

เรื่อง	หนังสือพิมพ์
๑. เดินเครื่อง ‘เมืองเกษตรสีเขียว’ ติวเข้ม ๖ จว. นำร่องพัฒนาสินค้าเป็นมิตรสิ่งแวดล้อม	แนวหน้า
๒. ‘กรมส่งเสริมสหกรณ์’ ตั้งคณะทำงานแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์	แนวหน้า
๓. ประกาศเกียรติคุณ	สยามรัฐ
๔. กสส. หนุนผลิตผลงานวิชาการ ส่งเสริมสหกรณ์พึ่งพาตนเอง ยึดหลักพอเพียงพัฒนาสหกรณ์	สยามรัฐ
๕. กรมชลฯ ย่างดทำนาปรังแก้แล้ง	ข่าวสด
๖. ถูงแดง : ลดต้นทุน	ข่าวสด
๘. สั่ง อสย. อดเงินต้นราคายา ‘ยุคล’ เร่งให้ควักเงินหมุนเวียน ๓๐๐ ล้าน ชื้อขยายผ่านตลาดกลางรัฐ ๒ หมื่นตัน/เดือน	โพสต์ทูเดย์
๙. ‘ยุคล’ ปลื้มผลงานต้นบางนโยบายสำเร็จ	มติชน
๑๐. เกษตรเฮหลังเงินผ่อนปรนให้นำเข้าลำไยสดจากไทย	มติชน
๑๑. อ่างเก็บน้ำกาศิบหน้า	เดลินิวส์
๑๒. เกษตรผ่าแนวพัฒนาข้าวและชาวนาไทย	บ้านเมือง
๑๓. ชลประทานห่วงน้ำไม่พอทำนา	คมชัดลึก
๑๔. รร.ตชด. สุราษฎร์คว่ำรางวัล ชนะเลิศโรงเรียนกิจกรรมปศุสัตว์ดีเด่นเขต ๘	แนวหน้า
๑๕. เตรียมความพร้อม	แนวหน้า
๑๖. สกย. ต้น ๗ กิจกรรม ‘รับมือชอบสังคม’ เคลื่อนตลอดปี’ ๕๗	แนวหน้า
๑๗. ปศุสัตว์ผนึกเทศก์ตัดคิวอาร์โค้ด ตรวจสอบย้อนกลับเนื้อไก่-สุกร	กรุงเทพธุรกิจ
๑๘. สภาเกษตรกรภาคกลางล่าซื้อชาวนา ยื่น ‘ฟ้องรัฐ’ ทวงเงินจำนำข้าว	กรุงเทพธุรกิจ



เดินเครื่อง 'เมืองเกษตรสีเขียว'

● ตัวเข้มจว.นำร่องพัฒนาสินค้าเป็นมิตรสิ่งแวดล้อม

นายอนันต์ ธิลา เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรฯ ได้กำหนดให้โครงการเมืองเกษตรสีเขียว (Green Agriculture City) เป็นโครงการสำคัญของกระทรวง โดยเน้นให้ความสำคัญกับการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตลอดห่วงโซ่การผลิตและการบริโภค และมีการคัดเลือกพื้นที่เป้าหมายนำร่อง ๘ จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ หนองคาย ศรีสะเกษ จันทบุรี พัทลุง และราชบุรี

ดังนั้น สศก.จึงได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การขับเคลื่อนโครงการเมืองเกษตรสีเขียว ในพื้นที่ ๘ จังหวัดเป้าหมายนำร่อง ในช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ เพื่อชี้แจงนโยบาย การขับเคลื่อน และแนวทางการดำเนินงาน แก่หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

โดยกระบวนการดำเนินงานนั้น แต่ละจังหวัดต้องกำหนดพื้นที่ที่จะพัฒนาให้เป็นพื้นที่สีเขียว ซึ่งอาจมีขอบเขตระดับอำเภอหรือระดับตำบลก็ได้ตามแต่ศักยภาพที่สามารถจะขับเคลื่อนให้เป็นรูปธรรมเต็มพื้นที่ และต้องประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วนให้มีกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรที่ดีและเหมาะสม (GAP) ปลอดภัยจากสารเคมีตกค้างในสินค้าเกษตรทั้งพื้นที่ การผลิตและ

แปรรูปอุตสาหกรรมเกษตรในพื้นที่มีการใช้เทคโนโลยีสะอาดในการผลิตสู่เศรษฐกิจการเกษตรสีเขียว เช่น การนำของเหลือจากกระบวนการผลิตมาผลิตเป็นพลังงานชีวมวล (Biomass) การ

ลดของเสียในกระบวนการผลิตให้เป็นศูนย์ รวมถึงกำกับดูแลโรงงานการผลิตและแปรรูปอุตสาหกรรมเกษตร (GMP)

นายอนันต์กล่าวอีกว่า หัวใจสำคัญของการพัฒนาเมืองเกษตรสีเขียวมีอยู่ 3 ประการ คือ 1.การพัฒนาพื้นที่ให้เป็น



อนันต์ ธิลา

พื้นที่ปลอดภัย ปราศจากมลพิษรบกวน มีการจัดการของเสียอย่างเป็นระบบ 2.การพัฒนาตัวสินค้าให้เป็นสินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐานด้านความปลอดภัย ไม่มีสารพิษตกค้าง มีการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิต และ 3.การพัฒนาคนให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการขายสินค้าที่มีคุณภาพ สามารถทำการผลิต และอาศัยอยู่ในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ จะเน้นผลิตระดับต้นน้ำให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัย ส่วนระดับกลางน้ำ และปลายน้ำ ได้แก่ การแปรรูป การกำจัดของเสียโดยนำไปเป็นพลังงานทดแทน ดำเนินการให้เกิดร้าน Q Shop, Q restaurant รวมทั้งการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร



'กรมส่งเสริมสหกรณ์' ตั้งคณะทำงานแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์



ปัญหาข้อบกพร่องในการดำเนินงานของสหกรณ์ในปัจจุบัน มีความหลากหลายและซับซ้อนมากขึ้น ซึ่งกระทบต่อความเชื่อมั่นในระบบสหกรณ์ที่มีมาอย่างยาวนาน แม้ว่าสัดส่วนของสหกรณ์ที่ประสบปัญหานั้นจะน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับสหกรณ์ที่มีอยู่



ทั่วประเทศจำนวนกว่า 8,000 สหกรณ์ แต่ถ้าไม่รีบดำเนินการแก้ไขก็จะมีส่งผลกระทบต่อภาพรวมในอนาคต

นายวินัย กสิรักษ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์มีหน้าที่ในการส่งเสริม แนะนำ สหกรณ์ ตลอดจนให้สหกรณ์ปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายของสหกรณ์ ซึ่งปัจจุบันมีจำนวนสหกรณ์ทั้งสิ้นรวม 8,087 สหกรณ์ แม้ที่ผ่านมากรมส่งเสริมสหกรณ์จะกำหนดมาตรการวิธีการและแนวทางปฏิบัติในการป้องกันและแก้ไขปัญหาามาโดยตลอด ก็ยังพบข้อบกพร่องในการดำเนินการของสหกรณ์ที่ผิดไปจากอุดมการณ์ หลักการของสหกรณ์ แม้จะเป็นสัดส่วนที่น้อยมาก แต่เมื่อพบข้อบกพร่องกลับกลายเป็นปัญหาใหญ่สร้างผลกระทบในวงกว้าง ดังนั้น จากการพิจารณาสภาพปัญหาแล้วคาดว่าส่วนหนึ่งเกิดจากการให้คำแนะนำของเจ้าหน้าที่กรม แก่สหกรณ์ยังไม่รัดกุม รวมถึงการเปลี่ยนแปลง

ของเทคโนโลยีที่ก้าวไกลและรูปแบบการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์มีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้น ทำให้กรมต้องกลับมาทบทวนเพื่อหาแนวทางตรวจสอบและแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์ให้ครอบคลุม ครบถ้วนและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ทั้งนี้ กรมส่งเสริมสหกรณ์จึงได้แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณา กำหนดแนวทางการตรวจสอบและการแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์ขึ้นมา โดยคนได้รับมอบหมายให้เป็นประธานคณะทำงานชุดนี้ ซึ่งคณะกรรมการมีหน้าที่รวบรวมข้อมูล ข้อบกพร่องในการดำเนินงานของสหกรณ์ทั่วประเทศเพื่อนำมาประมวลผล วิเคราะห์ และจัดหมวดหมู่ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในสหกรณ์ จากนั้นก็จะเข้าสู่การพิจารณาแนวทางแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ซึ่งเบื้องต้นได้จัดหมวดหมู่ไว้ ได้แก่ 1.ด้านการเงิน 2.ด้านระบบบัญชี 3.ด้านการบริหารจัดการองค์กร (สหกรณ์) 4.ด้านธุรกิจ ซึ่งแต่ละด้านก็จะมีข้อย่อย



แนวหน้า

วันที่ : ศุกร์ 17 มกราคม 2557

ปีที่ : ฉบับที่: 11,963 หน้า: 13

คอลัมน์ : 'กรมส่งเสริมสหกรณ์' ตั้งคณะทำงานแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์



ทันทั้งที่ หรือแม้แต่วสหกรณ์เองก็สามารถนำคู่มือนี้ไปใช้ ทั้งป้องกันก่อนเกิดเหตุ และถ้ากรณีเกิดเหตุข้อบกพร่องขึ้น ก็สามารถนำไปเป็นแนวทางปฏิบัติได้เช่นกัน ซึ่งก็เชื่อมั่นว่า คู่มือที่จะจัดทำขึ้นนี้จะเป็แนวทางช่วยให้สหกรณ์เกิดการ พัฒนาและป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี “วันนี้ปัญหาข้อบกพร่องของสหกรณ์ไม่ได้มากอย่างที่คิด



วินัย กิติกรักษ์

แตกออกไปอีก ตัวอย่างด้านธุรกิจ ก็จะแบ่งเป็นธุรกิจสินเชื่อก็คือเข้าไปดูว่าการจ่ายเงินกู้ถูกต้องหรือไม่ ซึ่งข้อบกพร่องที่พบคือการปลอมแปลงเอกสาร ก็จะต้องหาแนวทางแก้ไข หรือธุรกิจด้านการรวมกันซื้อหมายถึงสหกรณ์จัดหาสินค้าตามความต้องการของสมาชิกมาจำหน่าย ตรงนี้ก็มืข้อบกพร่องคือสั่งซื้อสินค้าเกินความต้องการของสมาชิก สมาชิกไม่ต้องการแต่ฝ่ายจัดซื้อไปซื้อมาทำให้เกิดสินค้าเหลือหรือสินค้าขาดหาย ตรงนี้ก็ต้องมีแนวทางแก้ไข

เมื่อทราบถึงปัญหาและข้อบกพร่องของสหกรณ์แล้ว กรรมการชุดนี้จะนำมาประมวลผลสรุปแนวทางการแก้ไขปัญหา รูปแบบต่าง ๆ โดยจัดทำเป็นคู่มือที่สามารถให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมของกรมส่งเสริมสหกรณ์นำไปใช้ประโยชน์ได้ ไม่ว่าจะเป็นแนวทางตรวจสอบสหกรณ์ว่าควรจะต้องตรวจสอบด้านใดบ้าง และเมื่อพบข้อบกพร่องก็สามารถดำเนินการแก้ไขได้อย่าง

แต่ถึงกระนั้นก็ต้องมีการตรวจสอบและหาแนวทางป้องกันอย่างต่อเนื่อง ซึ่งขณะนี้อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ก็มีนโยบายให้ความสำคัญเรื่องตรวจสอบข้อบกพร่องและการป้องกันปัญหาของสหกรณ์ พร้อมกันนี้ได้ให้มีการจัดประเภทสหกรณ์ แบ่งเป็น 1.สหกรณ์ที่ต้องแก้ไข 2.สหกรณ์กำลังพัฒนา 3.สหกรณ์พัฒนาแล้ว 4.สหกรณ์ดีเด่น ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นทิศทางว่าสหกรณ์ประเภทที่ต้องแก้ไขนั้นจะต้องทำอะไรบ้าง ที่จะก่อให้เกิดการพัฒนาขึ้นไปสู่ระดับกำลังพัฒนาและพัฒนาต่อไป เนื่องจากสหกรณ์แต่ละประเภทมีปัญหาแตกต่างกัน หรือแม้กระทั่งสหกรณ์ประเภทเดียวกันอย่างสหกรณ์ภาคเกษตรก็เชื่อว่าจะมีปัญหาเหมือนกันเสมอไป จึงจำเป็นต้องแยกประเภทและปัญหาเพื่อหาแนวทางแก้ไขให้ถูกต้องก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ” รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวขำ



↑ ประกาศเกียรติคุณ...อำพล เกษนารณรงค์ อธิการบดีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณแก่นักไอทีร
พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรในฐานะนิสิตเก่าดีเด่นคณะเกษตรประจำปี พ.ศ.2556
ประเภทนักบริหารภาครัฐหรือรัฐวิสาหกิจ จัดขึ้นโดยสมาคมนิสิตเก่าคณะเกษตร มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน



■ กสส.หนุนผลิตผลงานวิชาการ ส่งเสริมสหกรณ์พึ่งพาตนเอง

ยึดหลักพอเพียงพัฒนาสหกรณ์

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ มอบนโยบายเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์คณหน้าส่งเสริม พัฒนาและฟื้นฟูระบบสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็ง สานต่อยุทธศาสตร์วาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ พร้อมสนับสนุนนักวิชาการสหกรณ์ ผลิตผลงานวิชาการเพื่อพัฒนาสหกรณ์สามารถพึ่งพาตนเองได้

กสส. : ดร.จุมพล สงวนสิน อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานประชุมและมอบนโยบายแก่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ประจำจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ ผ่านทางวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ว่า ขอความร่วมมือไปยังสำนักงานสหกรณ์จังหวัดทุกจังหวัดได้ร่วมกันดำเนินงานตามแผน และตัวชี้วัดที่ได้กำหนดไว้ โดยต้องทำหน้าที่กำกับดูแลส่งเสริมการดำเนินงานของสหกรณ์ทั่ว

ประเทศ คือควบคุมกำกับให้สหกรณ์และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ดำเนินการในสิ่งที่ถูกต้อง และหากพบว่าทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ก็ควรหาทางป้องกันและแก้ไข โดยเร่งด่วน เพื่อให้สหกรณ์มีการพัฒนาเจริญก้าวหน้าและเข้มแข็ง รวมถึงการส่งเสริมงานสหกรณ์ให้แพร่หลายเสริมสร้างความเข้าใจในปรัชญาสหกรณ์และเข้าใจถึงประโยชน์ของสหกรณ์ต่ออาชีพและการดำเนินชีวิตของประชาชน ดร.จุมพล กล่าวว่า ทั้งนี้ จะมีการจัดระดับสหกรณ์เป็น 3 ระดับคือสหกรณ์ในระดับดีเด่นที่สามารถเป็นต้นแบบให้สหกรณ์อื่นๆ ได้ศึกษาเป็นตัวอย่างรองลงมาเป็นสหกรณ์ที่อยู่ในระหว่างการพัฒนา ซึ่งกรม ต้องเร่งเข้าไปช่วยเหลือสนับสนุน โดยดูว่าสหกรณ์นั้นพัฒนาอยู่ในระดับใด เพื่อให้ก้าวไปสู่สหกรณ์ใน

ระดับดีเด่นได้ และประเภทสุดท้ายคือสหกรณ์ที่ยังมีปัญหา ซึ่งต้องได้รับการแก้ไขและฟื้นฟู โดยขณะนี้ได้ตั้งคณะทำงาน เพื่อทำหน้าที่ในการพิจารณา กำหนดแนวทางและวางรูปแบบของกำกับดูแล ป้องกันปัญหาและนำไปสู่กระบวนการฟื้นฟูสหกรณ์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้นำไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ พร้อมทั้งมีหนังสือแจ้งไปยังสำนักงานสหกรณ์จังหวัดทั่วประเทศให้เข้าไปดูแล แนะนำสหกรณ์ตามอำนาจหน้าที่ที่มีอยู่ เพื่อให้สหกรณ์ดำเนินงานอย่างถูกต้องตามระเบียบและกฎหมาย เมื่อพบว่าสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นกับสหกรณ์หรือดำเนินการในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ก็ต้องรีบเข้าไปแก้ไข เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจส่งผลกระทบต่อวงกว้างได้

ดร.จุมพล กล่าวเพิ่มเติมว่า ส่วน

เรื่องการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ถือเป็นนโยบายสำคัญที่ต้องร่วมดำเนินการให้ได้ตามยุทธศาสตร์ ทั้ง 5 ข้อ เพื่อให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรม เบื้องต้นต้องทำให้พี่น้องเกษตรกรได้เข้าใจในหลักการสหกรณ์ที่ไม่ได้เน้นกำไรสูงสุด แต่ทำแล้วมีผลตอบแทนที่ดีตามสมควร ซึ่งถ้านำหลักสหกรณ์ไปปฏิบัติคู่กับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงก็จะเป็นสิ่งที่ดี โดยยึดหลักความพอประมาณมีเหตุมีผล มีภูมิคุ้มกันควบคู่กับความรู้และคุณธรรม ขณะเดียวกัน กรมมีแนวคิดที่จะสนับสนุนให้นักวิชาการสหกรณ์ ผลิตผลงานวิชาการที่ช่วยสนับสนุนการดำเนินงานและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสหกรณ์ โดยมุ่งหวังให้สหกรณ์สามารถพึ่งพาตนเองได้และเป็นองค์กรที่เข้มแข็งในที่สุด



กรมชลประทานทำนาปรังแก้แล้ง

กรมชลประทาน - นายทองเปลว กองจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรมชลประทาน เปิดเผยว่า ภายหลังจากกรมชลประทาน แจ้งให้เกษตรกรในลุ่มน้ำเจ้าพระยาทุกโครงการทราบแล้วว่า ตั้งแต่ต้นเดือนก.พ.นี้เป็นต้นไป จะระบายน้ำเฉพาะเพื่อการอุปโภค-บริโภค และรักษาระบบนิเวศเท่านั้น เพื่อหลีกเลี่ยงสภาวะวิกฤตขาดแคลนน้ำที่อาจจะเกิดขึ้นได้ เนื่องจากปริมาณน้ำต้นทุนของลุ่มน้ำเจ้าพระยาในปีนี้อยู่ในเกณฑ์น้อย แต่ยังคงพบการทำนาปรังในเขตพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนถึงขณะนี้เกินแผนที่กำหนดไว้ไปกว่า 160% แล้ว

“ขอความร่วมมือจากเกษตรกรให้งดทำนาปรังอย่างต่อเนื่องด้วย เพราะหากปลูกข้าวแล้วน้ำไม่พอจนได้รับความเสียหายก็จะไม่ได้รับเงินชดเชยเพราะส่วนราชการได้ประกาศเตือนตั้งแต่ก่อนเพาะปลูกแล้ว อีกทั้งเรื่องดังกล่าวยังไม่เข้าเกณฑ์การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตรด้วย” นายทองเปลวกล่าว



ลดต้นทุน

เพื่อช่วยให้ลดต้นทุนการทำนาของชาวนาไทย และเป็นการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพให้มีปริมาณที่เพียงพอกับความต้องการของชาวนา เนื่องจากปัจจุบันเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาด

นายวราเทพ รัตนากร รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และรมช.เกษตรและสหกรณ์ จึงได้มอบหมายให้ศูนย์วิจัยข้าว กรมการข้าว รับผิดชอบในการศึกษาค้นคว้า วิจัยเรื่องข้าวแบบสหสาขาวิชา เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาและเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตข้าวและเมล็ดพันธุ์ข้าว

ถ่ายทอดเทคโนโลยี การให้บริการทางวิชาการแก่เกษตรกรและบุคคลทั่วไป ทั้งภาครัฐและเอกชน ประสานงานและร่วมปฏิบัติงานวิชาการกับศูนย์วิจัยข้าวอื่นๆ รวมทั้งหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและต่างประเทศ

เร่งสนับสนุนและส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาผลิตเมล็ดพันธุ์คุณภาพให้มากขึ้น ที่สำคัญคือต้องพัฒนาพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพเพื่อกระจายไปยังเกษตรกรทั่วประเทศ ซึ่งกระทรวงเกษตรฯพร้อมสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับขบวนการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวของศูนย์วิจัยให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ซึ่งจะเป็นแนวทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาาราคาข้าวตกต่ำ หากชาวนาหันมาปลูกข้าวเพื่อผลิตเป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวแทนการปลูกข้าวเพื่อขายในท้องตลาดทั่วไปเพื่อการบริโภคซึ่งมีความเสี่ยงด้านราคา รวมทั้งจะทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นเกษตรกรในภาพรวมมีเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพและจำนวนเพียงพอกับความต้องการ

ถือเป็นการแก้ไขที่ต้นเหตุ



โพสต์ทูเดย์

วันที่ : ศุกร์ 17 มกราคม 2557

ปีที่ : ฉบับที่ : 3,998 หน้า : B11

คอลัมน์ : ประกาศผลหนังสือ 'เกษตรยุคใหม่'

ประกาศผลประกวดหนังสือ 'เกษตรยุคใหม่'

นายยุคล ลิ้มแหลมทอง รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานงานประกาศผลและมอบโล่รางวัลพร้อมทุนการศึกษาให้กับทีม FIBONACCI จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ที่ชนะเลิศอันดับหนึ่งตามโครงการประกวดหนังสือ "เกษตรยุคใหม่ สูความยั่งยืน" ■



ส่งอสย.อัดเงินคั้นราคาขาย

'ยุค'เร่งให้ควักเงินหมุนเวียน300ล้าน ซื่อขายผ่านตลาดกลางรัฐ2หมื่นตัน/เดือน

โพสต์ทูเดย์ > อ.ส.ย.พร้อมใช้เงินหมุนเวียนที่เหตืออยู่ 300 ล้านบาท ซื่อขายยางพาราผ่านตลาดกลาง

นายชนะชัย เปล่งศิริวัธน์ ผู้อำนวยการสำนักงานยาง (อ.ส.ย.) เปิดเผยว่า อ.ส.ย.เตรียมใช้เงินทุนหมุนเวียนของ อ.ส.ย.ที่มีอยู่ประมาณ 300 ล้านบาทต่อเดือน ในการซื่อขายยางพาราผ่านตลาดกลางยางพาราของสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (สกย.) และตลาดกลางยางพาราของกรมวิชาการเกษตร ตามนโยบายของนายยุค ลิ่มแหลมทอง รองนายกรัฐมนตรีและ

รมว.เกษตรและสหกรณ์ ที่ต้องการให้ อ.ส.ย.เข้ามาทำธุรกิจซื่อขายยางพาราในตลาดกลางของรัฐเพิ่มขึ้น เพื่อช่วยเพิ่มจำนวนผู้ซื่อจากจำนวนผู้ซื่อปกติ โดยคาดหวังว่าเมื่อมีผู้ซื่อเพิ่มจะทำให้ราคาขายพาราที่มีการซื่อขายแต่ละวันสะท้อนราคาที่แท้จริงและดึงราคาขายเพิ่มขึ้น

"เงินหมุนเวียนที่มีอยู่ 300 ล้านบาทนั้น อ.ส.ย.จะใช้เพื่อซื่อขายพาราที่มีการซื่อขายกันปกติในตลาดกลางยางพาราของรัฐเพื่อช่วยดึงราคาขาย" นายชนะชัย กล่าว ทั้งนี้ หากมีรัฐบาลใหม่ อ.ส.ย.จะเสนอ



นายชัย เปล่งศิริวัธน์

ให้บอร์ดที่มี รมว.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน อนุมัติเงินประมาณ 500-1,000 ล้านบาท เพื่อใช้ในการดำเนินการ โดยปัจจุบัน อ.ส.ย.ดำเนินการธุรกิจซื่อขายยางและแปรรูปส่งออกอยู่แล้ว ดังนั้น เมื่อต้องการให้ อ.ส.ย.เข้าไปซื่อขายในตลาดกลางจึงเป็นเพียงการเปลี่ยนตลาดซื่อวัตถุดิบเท่านั้น โดยยางที่ซื่อจะมีการแปรรูปเพื่อ

เพิ่มมูลค่า ทั้งยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง เอสทีอาร์ 20 และยางก้อน เพื่อสร้างรายได้ให้ อ.ส.ย.เพิ่มขึ้น จากปัจจุบันบริษัทผู้ผลิตยางล้อรถยนต์จากเมืองซานตง ประเทศจีน เป็นลูกค้าสำคัญ

สำหรับยางที่รับซื่อไปนั้น อ.ส.ย.จะนำไปแปรรูปที่โรงงานแปรรูปยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 โรง ซึ่งมีกำลังการผลิตประมาณ 3,600-5,000 ตันต่อเดือน

ทั้งนี้ เป้าหมายการเข้าซื่อขายครั้งนี้ ต้องการให้ อ.ส.ย.เข้าไปซื่อให้ได้มากกว่า 20-30% ของตลาดที่มีการซื่อขายผ่านตลาดยางพาราของรัฐทั้ง 3 แห่ง คือ ตลาดกลางยางพาราหาดใหญ่ สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช ประมาณ 2 หมื่นตันต่อเดือน หรือคิดเป็น 30% ของปริมาณยางพาราทั้งหมด ■



'ยุค'ปลื้มผลงาน ด้านบางนโยบายสำเร็จ

นายยุคล ลิ้มแหลมทอง ปฏิบัติหน้าที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ได้รับรายงานผลการดำเนินงานของกระทรวงเกษตรฯ ปี 2556 พบว่าการดำเนินการภายใต้นโยบายหลัก 10 ข้อ บางนโยบายสามารถดำเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรม เช่น โครงการจัดพื้นที่เกษตรเศรษฐกิจ (โซนนิ่งเกษตร) ที่ขณะนี้เริ่มปรับเปลี่ยนพื้นที่เกษตรที่ไม่เหมาะสม อาทิ ข้าวภาคอนเปลี่ยนไปเป็นปลูกอ้อย มีโรงงานอ้อยรองรับแล้ว 20 โรงงาน มีเกษตรกรเข้าโครงการเป็นพื้นที่ 1.3 แสนไร่ โครงการสมาร์ตฟาร์มเมอร์และสมาร์ตออฟฟิศเซอร์ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้เข้าถึงแหล่งข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ความต้องการของตลาด พบว่ามีเกษตรกรเข้าโครงการแล้ว 3.5 แสนราย จากข้อมูลเกษตรกรทั้งหมด 7.2 ล้านครัวเรือน มีรายได้เท่ากับค่าแรงขั้นต่ำคือไม่ต่ำกว่า 1.8 แสนบาทต่อปี เป็นต้น ส่วนการปฏิบัติตามนโยบายอื่นๆ นั้นได้ผลออกมาเป็นที่พอใจ



เกษตรเฮหลังจีนผ่อนปรน ให้นำเข้าลำไยสดจากไทย

นายดำรง จิระสุทัศน์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า ได้รับการประสานว่า ขณะนี้ประเทศจีนได้ผ่อนปรนให้ไทยส่งออกลำไยโดยไม่ต้องรมกำมะถันเพื่อยืดระยะเวลาการเก็บรักษาลำไยแล้ว ซึ่งถือเป็นเรื่องดีที่จะช่วยลดต้นทุนการส่งออกและลดการปนเปื้อนสารเคมี และยังช่วยลดระยะเวลาการระบายสินค้า แต่ก็กังวลว่าอาจทำให้ลำไยเน่าเสียหาย ซึ่งต้องใช้วิธีส่งออกทางเครื่องบินแทน แต่ยอมรับว่าจะมีผลเสียตามมาคือจะพบการปนเปื้อนของแมลงศัตรูพืชได้ง่ายมากขึ้น เนื่องจากไม่มีกระบวนการกำจัดแมลงที่เปลือกของลำไย

ส่วนมาตรการที่จะป้องกันการส่งออกลำไยไม่ให้มีกำมะถันเกิน 50 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม นั้น กรมจะเร่งฝึกอบรมกลุ่มโรงงาน โดยจะส่งเจ้าหน้าที่จากส่วนกลางลงไปสู่มาตรฐานโรงงานเป็นประจำ พร้อมทั้งจะใช้มาตรการยกเลิกใบอนุญาตการส่งออกของบริษัทที่เป็นปัญหาทันทีที่พบสารเกินมาตรฐาน และจะให้ใบอนุญาตอีกครั้งหลังมั่นใจว่าผู้ส่งออกรายนั้นสามารถปฏิบัติได้ตามกฎเกณฑ์ที่วางไว้



อ่างเก็บน้ำกสิศบหน้า

นายสัญญา เกตุวรัชย์ รองอธิบดีกรมชลประทานฝ่ายก่อสร้าง เปิดเผยภายหลังเข้าร่วมเวทีประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการสร้างอ่างเก็บน้ำกสิศบหน้า ประชาชนส่วนใหญ่ที่ ต.ผาทอง อ.ท่าวังผา จ.น่าน มีความต้องการให้สร้างอ่างฯ พร้อมระบบส่งน้ำเนื่องจากอยู่ในพื้นที่ราบเชิงเขา ประสบปัญหาเดิม ๆ คือเวลาฝนทิ้งช่วงเจอกับปัญหาภัยแล้ง และเวลาที่มีฝนเจอปัญหาน้ำหลาก จึงกรมชลประทานได้เข้าศึกษาในเบื้องต้นแล้วพบว่า บริเวณลำห้วยกสินเป็นต้นน้ำสาขาของลำน้ำชว นี้เหมาะสมที่จะทำเป็นแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้ตลอดปีได้ จึงลักษณะอ่างเก็บน้ำจะเป็นขนาดกลาง ขนาดความจุ 57.3 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) มีพื้นที่รับน้ำ 88.7 ตารางกิโลเมตร ปริมาณน้ำท่าเฉลี่ย 71.6 ล้านลบ.ม.ต่อปี ขยายพื้นที่ชลประทานได้ 8,000 ไร่

“ตามลักษณะของโครงการฯ จะใช้เวลาระมาณ 8 ปี จึงแล้วเสร็จแต่แนวโน้มความคิดเห็นของประชาชนส่วนใหญ่ต้องการให้กรมชลประทานเร่งดำเนินการโครงการนี้ให้เร็วขึ้น ซึ่งกรมชลประทานได้เร่งรัดการทำงานในส่วนที่รับผิดชอบอยู่ ไม่ว่าจะเป็นการรับฟังความคิดเห็น ดำรวจภูมิประเทศเพิ่มเติม การออกแบบ และการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เนื่องจากพื้นที่ก่อสร้างอ่างฯ และพื้นที่ที่ท่วมหนักอ่างฯ อยู่ในเขตป่าเศรษฐกิจ” นายสัญญา กล่าว

นายชัยประเสริฐ เนตรอนงค์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน กล่าวว่า ราษฎรส่วนใหญ่ที่ต้องการอ่างเก็บน้ำกสิศบหน้าอยู่ที่ 1-8 บ้านวังผาง มีอาชีพทางการเกษตร เช่น ทำนา ทำไร่ ปลูกพืชสวนครัว ปลูกยางพารา ส่วนฤดูแล้ง ปลูกข้าวเหลือง ถั่วลิสง ยาสูบ พริกหอม กระเทียม ถั่วถั่วแดง ฯลฯ เมื่อโครงการแล้วเสร็จ คาดว่าจะมีประชาชนได้รับประโยชน์ จากอ่างฯ น้ำถึง 2,176 ครัวเรือน 8,159 คน 13 หมู่บ้าน 4 ตำบล

“การสร้างอ่างฯ จะช่วยให้ราษฎรทำการประมงได้ เช่น จับปลาน้ำเตี้ย ปลาในกระชัง และจะช่วยแก้ไขปัญหาคาบน้ำหลากพื้นที่ป่าและทำไร่เลื่อนลอยของคนในพื้นที่ได้อีกทางหนึ่ง” นายชัยประเสริฐ กล่าว.



เกษตรผ่านวพัฒนาข้าวและชาวนาไทย

จากข้อมูลการผลิตและการบริโภคข้าวในปัจจุบัน พบว่าอยู่ในภูมิภาคเอเชียเป็นสำคัญ โดยปริมาณผลผลิตข้าวของโลกในปี 2555 จำนวน 465.62 ล้านตัน ข้าวสารนั้นได้มีการบริโภคในโลกประมาณ 459.71 ล้านตัน โดยจำนวนนี้เป็นบริโภคในเอเชียประมาณร้อยละ 86 และในอนาคตอันใกล้นี้เชื่อแน่ว่าสถานการณ์การผลิตและการตลาดข้าวของโลกจะได้รับแรงกดดันที่เพิ่มสูงขึ้นจากปริมาณความต้องการของตลาดที่เพิ่มมากขึ้นเห็นได้จากข้อมูลการพัฒนาการผลิตและการส่งออกข้าวในภูมิภาคอาเซียน เช่น พม่า กัมพูชา ลาว และเวียดนาม ที่มีความตื่นตัวและมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ



ดังนั้น จึงเป็นประเด็นที่ท้าทายประเทศไทยเป็นอย่างมาก ในฐานะประเทศผู้ผลิตข้าวแหล่งสำคัญของโลกที่จะต้องรับรู้และปรับตัวเพื่อเตรียมรับมือกับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือเออีซี ในปี 2558 และความเสี่ยงเนื่องจากความรุนแรงของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหน่วยงานรัฐที่สำคัญในการพัฒนาเกษตรกรจึงปฏิเสธไม่ได้ถึงแรงกดดันและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับชาวนาไทย ก็ได้เตรียมการรับมือกับปัจจัยดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง โดยหนึ่งในนโยบายสำคัญเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรและการพัฒนาการปลูกข้าวของประเทศ คือ นโยบายการกำหนดเขตเกษตรในพื้นที่เหมาะสม หรือ โซนนิ่ง โดยใช้หลักเกณฑ์ตามคำวิเคราะห์ดินในการเพาะปลูกพืชพันธุ์ที่นายยุคล ลิ้มแหลมทอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยืนยันว่า นโยบายโซนนิ่งเป็นเรื่องที่ควรจะต้องดำเนินการต่อเนื่องซึ่งจะถือเป็นการปฏิรูปภาคการเกษตรของประเทศได้ทั้งระบบ แม้ว่าสถานการณ์ทางการเมืองในขณะนี้จะไม่มีการออกที่ชัดเจน แต่การดูแลเกษตรกรและผู้ผลิตภาคการเกษตรต้องเดินหน้าต่อไป

สำหรับการประกาศพื้นที่เหมาะสมสำหรับการปลูกข้าวที่กระทรวงเกษตรฯ ได้ประกาศเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556 จากพื้นที่ปลูกข้าวทั่วประเทศ 76 จังหวัด 809 อำเภอ 5,880 ตำบล พบว่าเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับปลูกข้าวรวมทั้งสิ้น 43,918,432 ไร่ แยกเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมมาก (S1) 17,346,305 ไร่ พื้นที่เหมาะสมปานกลาง (S2) 26,572,127 ไร่ ซึ่งพื้นที่เหล่านี้หมายถึงพื้นที่ที่ดินเหมาะสมกับความ ต้องการปัจจัยการเจริญเติบโตข้าว มีปริมาณน้ำเหมาะสม





ทำให้การเพาะปลูกข้าวให้ผลผลิตสูงเฉลี่ย 509 กก.ต่อไร่ แต่สำหรับพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมก็ไม่ได้ห้ามให้เกษตรกรปลูกข้าวแต่เจ้าหน้าที่ของกระทรวงเกษตรฯ ต้องเข้าไปให้ความรู้ที่ถูกต้องแก่เกษตรกรเพื่อเป็นทางเลือกหากจะปรับเปลี่ยนไปทำการเกษตรชนิดอื่นที่ให้ผลตอบแทนที่สูงกว่า ซึ่งความคืบหน้าการจัดโซนนิ่งพื้นที่เกษตรอยู่ระหว่างขั้นตอนการนำร่องทดลองในพื้นที่ต่างๆ เพื่อเพิ่มปริมาณผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ให้สูงขึ้น

ขณะเดียวกัน นายยุคล ลิ้มแหลมทอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ ยังได้กล่าวในโอกาสเป็นประธานพิธีเปิดการ



ประชุมเวทีข้าวไทยปี 2556 พร้อมปรากฏภาพพิเศษในหัวข้อเรื่องแนวทางการพัฒนาข้าวและชาวนาไทยอีกด้วยว่า กระทรวงเกษตรฯ ถือว่าชาวนาเป็นหัวใจสำคัญต่อการพัฒนาข้าวของประเทศ โดยระดมการพัฒนาองค์ความรู้ต่างๆ ให้แก่เกษตรกรให้ได้ผลผลิตต่อไร่ที่สูงขึ้นแต่ต้นทุนต่ำลง ทั้งในเรื่องสายพันธุ์ข้าวต้านทานโรคต่างๆ หรือการพัฒนา

สายพันธุ์ข้าวเพื่อป้อนตลาดเฉพาะกลุ่ม ที่กรมการข้าวและกรมวิชาการเกษตรดำเนินการอยู่ รวมถึงการส่งเสริมตัวเกษตรกรให้รู้จักวางแผนด้านการตลาด และพัฒนาชาวนาให้มีความรู้ทางด้านวิชาการในการปลูกข้าวเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สามารถผลิตจนถึงจำหน่ายได้ด้วยตนเอง โดยมีแนวคิดที่จะขึ้นทะเบียนเกษตรกรที่รับจ้างปลูกข้าวในแต่ละพื้นที่เพื่ออบรมเพิ่มความรู้อาจสามารถผลิตข้าวที่มีคุณภาพมากขึ้น ซึ่งเป็นหนึ่งในแนวทางการส่งเสริมให้เกิดการเพิ่มศักยภาพของเกษตรกร และสามารถส่งต่อความรู้ระหว่างเกษตรกรต่อเกษตรกรเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งด้านการผลิต และทำการตลาดด้วยตนเองโดยไม่ยึดเป็นกลไกตลาดให้ได้ก่อนการเปิดประชาคมอาเซียนในปี 2558

นับเป็นความท้าทายอย่างมากในสภาพการเปลี่ยนแปลงในหลายๆ ด้าน และคู่แข่งด้านการผลิตที่เพิ่มขึ้น ทำให้ชาวนาไทยต้องปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ซึ่งไม่เพียงแต่ให้ภาครัฐให้การสนับสนุนเท่านั้น แต่ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องเร่งผลักดันและส่งเสริมให้ชาวนาไทยลุกขึ้นมาเป็นชาวนายุคใหม่ที่เป็นผู้ผลิตโดยมองทิศทางของตลาดควบคู่กัน

โดย นายยุคล ลิ้มแหลมทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์



พืชผักสวนครัว การออกร้านผลิตภัณฑ์จากประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน รวมทั้งชมความบันเทิงมากมาย

● มข.ชวนเที่ยวงาน"เกษตรแฟร์"

ขอนแก่น-รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) เปิดเผยว่า มข.ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำหนดจัดงานวันเกษตรภาคอีสาน หัวข้อ 50 ปี การพัฒนาเกษตรอีสานสู่มาตรฐานเกษตรอาเซียน เพื่อร่วมฉลองครบรอบ 50 ปี มข.และ 50 ปี คณะเกษตรศาสตร์ กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 ม.ค.-2 ก.พ.2557 ณ อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มข. โดยภายในงานมีนิทรรศการของพ่อ บารมีของพ่อ ในหลวงกับการพัฒนา ดิน น้ำ ลม ไฟ นิทรรศการองค์ความรู้เทคโนโลยี นวัตกรรมใหม่ล่าสุดด้านการเกษตรของชาติ ประกวดพืช ประกวดสัตว์ ประชุมวิชาการ ฟังเสวนาวิชาการ การออกร้านจำหน่ายสินค้าเกษตร และจำหน่ายสินค้าโอท็อปทั่วประเทศ อีกทั้งการออกร้านจำหน่ายพืชหายาก จำหน่ายสัตว์เลี้ยง จำหน่ายอาหาร 4 ภาค จำหน่ายผัก ผลไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ

● ชลประทานห่วงน้ำไม่พอทำนา

ลพบุรี-นายภานุกิจ ดิษพิง ผอ.สำนักชลประทานที่ 10 ได้มีหนังสือด่วนที่ ศษ.0318/ 656 ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ชัยนาท อ่างทอง สระบุรี ลพบุรี พระนครศรีอยุธยา และสิงห์บุรี ด้วยประมาณน้ำต้นทุนในอ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพล และอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิริกิติ์ ที่ใช้จัดสรรน้ำช่วงฤดูแล้งปี 2556/2557 ให้แก่พื้นที่เขตลุ่มน้ำเจ้าพระยามีจำนวนจำกัด โดยมีปริมาณน้ำใช้ได้ทั้งสองอ่างรวมกันเพียง 6,343 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 39 โดยกรมชลประทานกำหนดแผนการจัดสรรน้ำช่วงฤดูแล้ง ตั้งแต่ 1 พ.ย. 2556-30 เม.ย.2557 จำนวน 3,000 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งจะต้องจัดสรรน้ำให้แก่กิจกรรมการใช้น้ำต่างๆ ตามลำดับ ได้แก่ อุปโภค บริโภค รักษาระบบนิเวศเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง และอื่นๆ โดยไม่สามารถจัดสรรน้ำให้แก่พื้นที่เพาะปลูกพืชฤดูแล้ง (นาปรัง) ได้อย่างทั่วถึง



รร.ตชด.สุราษฎร์ควำรางวัล ชนะเลิศโรงเรียนกิจกรรมปศุสัตว์ดีเด่นเขต8

นายสัตวแพทย์ทฤษฎี ชาวสวนเจริญ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า ตามที่กรมปศุสัตว์ ได้มีนโยบายให้มีการคัดเลือกโรงเรียนโครงการตามพระราชดำริ กิจกรรมปศุสัตว์ดีเด่นประจำปี เพื่อเผยแพร่เกียรติคุณ และผลงานเป็นแบบอย่างแก่โรงเรียนโครงการตามพระราชดำริอื่นๆ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับนักเรียนและผู้สนใจ รวมทั้งเป็นการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการดำเนินงาน กิจกรรมปศุสัตว์ในโรงเรียนโครงการตามพระราชดำริ เพื่อสนองแนวพระราชดำริอย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้มอบหมายให้สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกโรงเรียนโครงการตามพระราชดำริ ในพื้นที่รับผิดชอบนั้น

ล่าสุด สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 ได้ดำเนินการคัดเลือกโรงเรียนโครงการตามพระราชดำริ กิจกรรมปศุสัตว์ดีเด่น ประจำปี 2557 ระดับสำนักงานปศุสัตว์เขต 8 ตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกด้านการจัดการผลิตปศุสัตว์ การบริหารจัดการผลผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนานักเรียน

การบูรณาการและการขยายผลสู่ชุมชน และด้านผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินกิจกรรมปศุสัตว์ เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกโครงการตามพระราชดำริ กิจกรรมปศุสัตว์ดีเด่น ประจำปี 2557 ระดับสำนักงานปศุสัตว์เขต 8 ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ คือ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเทคนิค มินบุรีอนุสรณ์ 1 สังกัด กก.คชด.ที่ 41 ต.บางสวรรค์ อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี รองชนะเลิศอันดับ 1 คือ โรงเรียนบ้านน้ำฉา สังกัด สพ.ชุมพร เขต 2 ต.กรน อ.สวี จ.ชุมพร และรองชนะเลิศอันดับ 2 คือ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหินจอก สังกัด กก.คชด.ที่ 43 ต.ลิพัง อ.ปะเหลียน จ.ตรัง

ทั้งนี้ โรงเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และ 2 จะได้รับโล่พร้อมเงินรางวัล โดยรางวัลชนะเลิศ จะได้รับเงินรางวัล จำนวน 5,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 3,000 บาท และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 2,000 บาท สำหรับครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมปศุสัตว์ของโรงเรียนที่ได้รับรางวัลจะได้รับเกียรติบัตร นอกจากนี้ ยังจะเสนอชื่อโรงเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ พร้อมข้อมูลของโรงเรียนต่อกรมปศุสัตว์ เพื่อคัดเลือกโรงเรียนโครงการตามพระราชดำริ กิจกรรมปศุสัตว์ดีเด่น ประจำปี 2557 ระดับประเทศต่อไป



แนวนำ

วันที่ : ศุกร์ 17 มกราคม 2557

ปีที่ : ฉบับที่: 11,963 หน้า: 13

คอลัมน์ : เตรียมความพร้อม

เตรียมความพร้อม : ดร.จุมพล สงวนสิน
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมประชุม
กับเจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์ จ.จันทบุรี
และสหกรณ์การเกษตรเมืองขลุง จำกัด
เพื่อวางแผนทางบริหารจัดการผลไม้มือ
ผลิตที่จะออกสู่ตลาดในฤดูกาลผลิตปี
2557





แนວหน้า

วันที่ : ศุกร์ 17 มกราคม 2557

ปีที่ : ฉบับที่: 11,963 หน้า: 13

คอลัมน์ : สกย.ต้น ๗ กิจกรรม 'รับผิดชอบสังคม'เคลื่อนตลอดปี'๕๗

สกย.ต้น7กิจกรรม 'รับผิดชอบสังคม' เคลื่อนตลอดปี'๕7

นายประสิทธิ์ หนึ่งเดียน รองผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (สกย.) เปิดเผยว่า เนื่องจาก สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ หรือ สทร. กำหนดให้ทุกรัฐวิสาหกิจควรมีแผนการดำเนินงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของรัฐวิสาหกิจ (CSR) ดังนั้น สกย. ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจประเภทเสริมสร้างเสถียรภาพแก่สังคม จึงได้จัดทำแผนการดำเนินงานด้าน CSR ประจำปี 2557 โดยกำหนดเป็น 7 กิจกรรม ประกอบด้วย การบริจาคโลหิต การเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กหรือผู้ด้อยโอกาส การบริจาคอุปกรณ์การศึกษา การจัดทำตู้บริจาคห้วงฝ้ากระบียงน้ำอัดลมเพื่อทำชาเทียม การบริจาคเสื้อผ้า-ผ้าห่มให้กับประชาชนในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การส่งเสริมการปลูกป่า และการปลูกพืชคลุมดินลดการใช้สารเคมี

โดยโครงการบริจาคโลหิตและโครงการเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กหรือผู้ด้อยโอกาส จะจัดโครงการละ 47 ครั้ง โครงการบริจาคอุปกรณ์การศึกษา 120 ชุด โครงการจัดทำตู้บริจาคห้วงฝ้ากระบียงน้ำอัดลมเพื่อทำชาเทียม 118 ครั้ง โครงการบริจาคเสื้อผ้า ผ้าห่มให้อับประชาชนในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 ครั้ง โครงการส่งเสริมการปลูกป่า 6 ครั้ง รวม 80,000 ไร่ และโครงการปลูกพืชคลุมดินลดการใช้สารเคมี 46 ครั้ง รวม 2,250 ไร่



ปศุสัตว์พนักเทศก์ติดคิวอาร์โค้ด ตรวจสอบย้อนกลับเนื้อไก่-สุกร

กรมปศุสัตว์จับมือเทศก์ โลตัส ยกระดับความเชื่อมั่นใช้คิวอาร์โค้ดตรวจสอบย้อนกลับสินค้าเนื้อไก่ สุกร จาก 5 ผู้ประกอบการ เริ่ม 20 ม.ค. นี้ นายฤทธิ ขาวสวนเจริญอธิบดีกรมปศุสัตว์เปิดเผยว่า จากที่กรมปศุสัตว์ได้จัดทำโครงการระบบตรวจสอบย้อนกลับในสินค้าปศุสัตว์ นั้น ในขณะนี้ทางกรมได้ร่วมมือกับบริษัทเอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด ผู้ประกอบการค้าปลีกภายใต้ชื่อเทศก์ โลตัส จัดทำโครงการระบบตรวจสอบย้อนกลับสินค้าปศุสัตว์ผ่าน QR Code ในเนื้อสัตว์ 2 ชนิดคือ ไก่เนื้อและสุกร

โดยมีผู้ประกอบการคู่ค้าของเทศก์ โลตัส จำนวน 5 รายเข้าร่วม คือ บริษัทเครือเบทาโกร จำกัด บริษัทซีพีเอฟเทรดดิ้ง จำกัด บริษัทกาญจนา เฟรช พอร์ต จำกัด บริษัทคิวเอ็มพี จำกัด และบริษัทโกลเด้นฟู้ดส์ สยาม จำกัด

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการทั้ง 5 รายจะนำข้อมูลกระบวนการผลิตที่จำเป็นต่อระบบตรวจสอบย้อนกลับ เพื่อการใช้ประโยชน์ร่วมกันของกรมปศุสัตว์และเทศก์ โลตัส โดยจะมีการพิมพ์ฉลาก QR Code บนบรรจุภัณฑ์ ผู้บริโภคที่ซื้อเนื้อสัตว์ในห้างเทศก์ โลตัส จะสามารถสแกน QR Code ดังกล่าวผ่านทางโทรศัพท์

มือถือ เพื่อแสดงข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับเนื้อสัตว์ ประกอบด้วย แหล่งผลิต มาตรฐานสินค้า ความรู้ เกี่ยวกับฟู้ดเซฟตี้ เมนูอาหาร เป็นต้น

นายฤทธิ กล่าวว่ ปัจจุบันความร่วมมือดังกล่าวอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมระหว่างกรมปศุสัตว์ กับบริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด และผู้ประกอบการทั้ง 5 รายดังกล่าวเกี่ยวกับเทคนิคและข้อมูลที่จะนำไปสู่โปรแกรมระบบ คาดว่าจะสามารถดำเนินการได้ในวันที่ 20 ม.ค. นี้

“กรมปศุสัตว์มีโครงการหลายด้านที่ต้องดำเนินงานในปี 57 โดยจะให้ความสำคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยของอาหารหรือฟู้ดเซฟตี้ให้มากขึ้น ซึ่งปัจจุบันกรมฯ ได้ระดับคุณภาพผลผลิตด้านปศุสัตว์ให้มีคุณภาพได้มาตรฐานและคุ้มครองผู้บริโภคสินค้าปศุสัตว์ โดยดำเนินการควบคุมดูแลตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ควบคุมปัจจัยการนำเข้าทั้งระดับฟาร์มและโรงงาน พัฒนาฟาร์มและโรงงานด้านปศุสัตว์ให้ได้มาตรฐาน และตรวจวิเคราะห์คุณภาพผลผลิตสินค้าเพื่อให้มีคุณภาพจนถึงผู้บริโภค เป็นการสร้างความเชื่อมั่นอีกระดับหนึ่ง” นายฤทธิ กล่าว



สภาเกษตรกรภาคกลางล่าซื้อชาวนา ยื่น 'ฟ้องรัฐ' ทวงเงินจำนำข้าว

โครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลกำลัง เป็นปัญหาใหญ่ ส่งผลกระทบต่อชาวนา ในหลายจังหวัดที่ยังไม่ได้รับจากโครงการรับจำนำ มีชาวนาหลายจังหวัดได้ออกมาเรียกร้องกดดันให้รัฐบาลเร่งจ่ายเงินค่าข้าว เนื่องจากได้รับใบประทวนไปนานแล้ว แต่ยังไม่ได้รับเงิน โดยบรรยายกาศที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธ.ก.ส.) จ.อ่างทอง มีเกษตรกรจำนวนมากมารอรับเงินจำนำข้าว หลังได้รับใบประทวน โดยวานนี้ (16 ม.ค.) ซึ่งเป็นวันครบกำหนดที่รัฐบาลต้องจ่ายเงินในโครงการรับจำนำข้าว ทำให้สภาเกษตรกร 10 จังหวัดภาคกลาง เตรียมล่ารายชื่อชาวนาที่ได้รับผลกระทบ เพื่อเตรียมฟ้องศาลปกครอง

: ชาวนาล่ารายชื่อฟ้องรัฐ

นายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม ประธานคณะกรรมการกลาง กลุ่มเกษตรกรแห่งประเทศไทย เสนอให้รัฐบาลเร่งจ่ายเงินให้กับเกษตรกรที่ยังไม่ได้รับเงินจากโครงการรับจำนำข้าวปี 2556/57 ว่า หากรัฐบาลไม่สามารถจ่ายเงินได้ ขอให้คืนข้าวแก่ชาวนา เพื่อจะได้นำไปขายให้กับโรงสี และรัฐบาลต้องจ่ายเงินส่วนต่างให้ครบตามราคาใบประทวน และรับผิดชอบดอกเบี้ยเงินกู้ในช่วงที่ไม่สามารถจ่ายเงินให้ชาวนาได้ หากรัฐบาลไม่สามารถดำเนินการได้ จะล่ารายชื่อเกษตรกร เพื่อฟ้องรัฐบาลตามขั้นตอนของกฎหมาย

นายวลิต เจริญสมบัติ ประธานศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน จ.ราชบุรี กล่าวว่า ชาวนาได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาเงินรับจำนำข้าว ชาวนาที่ขึ้นทะเบียนไว้ทั้งหมดใน จ.ราชบุรี เพิ่งจะได้รับการจ่ายเงินเพียง 20% ดังนั้นจึงขอให้รัฐบาลเร่งจ่ายเงินได้ให้ไม่เกินวันที่ 20 ม.ค. นี้ เพราะเป็นความเดือดร้อนจริงๆ โดยประมาณวันที่ 18-19 ม.ค. นี้ จะประชุมแกนนำเกษตรกรในพื้นที่ภาคตะวันตก เพื่อหาทางออกเรื่องนี้ เพราะรัฐบาลยังไม่สามารถให้คำตอบที่ชัดเจนได้

"ชาวนาทนไม่ไหวแล้วจริงๆ ไม่มีเงินไปหมุนค่าใช้จ่ายทั้งค่างวดเกี่ยว ค่าพันธุ์ข้าว ค่าปุ๋ย ยา โดยเฉพาะสิ้นเดือนนี้จะเป็นเทศกาลตรุษจีน แต่ละบ้านจำเป็นต้องใช้เงิน นโยบายออกมาแล้วรัฐบาลต้องรับผิดชอบ"

นายวลิต กล่าวอีกว่า ที่ผ่านมาได้ยื่นหนังสือ 2 ครั้งแล้ว เพื่อขอให้รัฐบาลได้ช่วยเหลือเยียวยาผลกระทบที่เกิดขึ้นกับโครงการรับจำนำข้าว เช่น ต้องชดเชยอัตราดอกเบี้ยที่เกษตรกรต้องเสียไป

: "วราเทพ" ลั่นสิ้นเดือนจ่าย

ส่วนที่หน้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธ.ก.ส.) สาขาบึงสามัคคี อ.บึงสามัคคี จ.กำแพงเพชร ชาวนากว่า 300 คน ได้มารวมตัวกันเพื่อทวงเงินในโครงการรับจำนำข้าวที่กำหนดจะจ่ายเมื่อวันที่ 15 ม.ค. ที่ผ่านมา แต่ก็ยังไม่ได้รับเงิน ทำให้เกิดความเดือดร้อน ไม่เงินหมุนเวียนในการเพาะปลูก ยังมีภาระดอกเบี้ยค่าใช้จ่ายเป็นหนี้รูดเกี่ยวข้าวและสารเคมีกำจัดศัตรูพืช รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการครองชีพ ทำให้ต้องหาแหล่งเงินหมุนนอกระบบมาสำรองสร้างความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรอย่างมาก

นายประดิษฐ์ คุณณา นายก อบต.วังชะโอน แกนนำเกษตรกร ได้ปราศรัย

เรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ ธ.ก.ส. ออกมาชี้แจงกับเกษตรกรถึงปัญหาดังกล่าว

จากนั้นนายยุทธนา เขี้ยยะทอง ผู้อำนวยการ ธ.ก.ส. และนายเจตน์ ใจเพชร ผู้จัดการ ธ.ก.ส. สาขาบึงสามัคคี ได้ออกมาพบและชี้แจงว่าปัญหาความล่าช้า เพราะเป็นรัฐบาลรักษาการที่ไม่มีอำนาจใช้จ่ายงบประมาณ ต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เพื่อหาแหล่งเงินกู้นำมาจ่ายให้กับเกษตรกร

ทั้งนี้ นายยุทธนา ได้ประสานไปยังนาย

วราเทพ รัตนากร รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อแจ้งปัญหาดังกล่าว เนื่องจากชาวนาต้องการให้กำหนดวันรับเงินที่ชัดเจน จากนั้นนายยุทธนา ได้ชี้แจงหลังการประชุมกับนายวราเทพ ว่าจะเร่งดำเนินการจ่ายให้ครบภายในสิ้นเดือนม.ค. นี้ ขณะนี้เหลือชาวนาที่ยังไม่ได้รับเงินอยู่ 2,023 ราย เป็นเงิน 392 ล้านบาท

: ชาวนาอุดรฯ ขอข้าวคืน

นายบุญศรี สุขาภิ ประธานสภาเกษตรกร จ.อุดรธานี กล่าวว่า ขณะนี้ไม่มีเรื่องร้องเรียนจากเกษตรกรที่นำข้าวไปเข้าโครงการรับจำนำของรัฐบาล แต่ได้รับความเดือดร้อนอย่างมาก เนื่องจากยังไม่ได้รับเงิน ทั้งที่รัฐบาลรับว่าจะโอนเงินให้ในวันที่ 15 ม.ค. ที่ผ่านมา ถึงขณะนี้ยังไม่ได้รับเงิน หาก สืบตราบนี้ยังไม่มีความคืบหน้าจะหาแนวทางกดดันรัฐบาลต่อไป

นอกจากนี้ มีชาวนาบางส่วนยังคงรอดูเพื่อตัดสินใจจะนำข้าวมาจำนำ จนทำให้ใบประทวนหมดอายุไปแล้ว และยังมีส่วนที่ยังไม่ได้รับเงิน แต่ต้องการที่จะได้ข้าวที่นำไปจำนำคืน เพื่อนำไปขายเงินสดกับทางโรงสี รวมถึงต้องการให้รัฐบาลคิดดอกเบี้ยให้ ตามอัตราเงินฝากกับธกส. เพราะภาครัฐเป็นผู้ผิดสัญญาไม่จ่ายเงินตามกำหนด

ทั้งนี้ ผมจะได้พูดคุยกับเกษตรกร ที่ได้รับความเดือดร้อนอีกครั้ง ว่าเขาจะดำเนินการอย่างไร หากปล่อยเวลานานออกไป เขาจะรวมตัวกันประท้วงรัฐบาลในเรื่องนี้แน่นอน